

โรจนะฯทุ่มงบเปิดนิคมฯบ่อวิน และแหลมฉบัง



โรจนะฯทุ่มงบเปิดนิคมฯบ่อวิน และแหลมฉบัง

มั่นใจความพร้อมด้านโลจิสติกส์ดึงดูดนักลงทุนจีนตบเท้าเข้าไทย



โรจนะฯทุ่มงบขยายพื้นที่การลงทุนเปิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ในชลบุรี 2 แห่งรวด ทั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ่อวิน และ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง เป้าหมายจับกลุ่มนักลงทุนจากญี่ปุ่นและจีนรวมถึงภูมิภาคใกล้เคียง ที่ทยอยพาเหรดปักหมุดลงทุนในไทยรับ AEC มั่นใจศักยภาพทำเลที่ดิน ด้วยความพร้อมด้านแวร์เฮาส์และโลจิสติกส์ ทั้งโครงข่ายการคมนาคมทางบก และ ทางเรือภายใต้ คอนเซปต์ “The Center of ASEAN Industry” เนื่องจากเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของโรจนะ

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวณอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจในปีนี่ว่าบริษัทสวณอุตสาหกรรมโรจนะ ได้เตรียมทุ่มงบลงทุนกว่า 4 พัน ล้านบาท เพื่อเปิดสวณอุตสาหกรรม 2 แห่งที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ่อวิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา บนพื้นที่ขนาด 1,200 ไร่ และ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง บนพื้นที่ขนาด 1,600 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ โดยเน้นที่นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน และภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากได้ทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเพื่อเตรียมรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้า AEC ที่กำลังจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปลายปีนี้ ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพทางทำเลที่ตั้ง สามารถเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนได้อย่างดี อีกทั้งความพร้อมด้านพื้นที่แวร์เฮาส์คุณภาพที่มีรองรับได้อย่างเพียงพอ และความพร้อมด้านโลจิสติกส์ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เช่น โครงข่ายทางด่วนมอเตอร์เวย์ ทางด่วนบางนา-ชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิ ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นมาตรฐานที่ดีด้านการกระจายสินค้าในภาคการผลิต

“ด้วยชื่อเสียงที่มีในภาคธุรกิจและประสบการณ์การดำเนินงานด้านพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ยาวนานกว่า 27 ปีของบริษัทสวณอุตสาหกรรมโรจนะ เป็นการการันตีได้ว่า ทางบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดการและบริหารในหลายด้าน ทั้งการวางระบบสาธารณูปโภคและงานบริการด้านต่างๆ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถรองรับกลุ่มนักลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน ซึ่งมีความสนใจเข้ามาลงทุนในบ้านเราอย่างต่อเนื่อง” นายจิระพงษ์กล่าวสรุป

บริษัทสวณอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานมากกว่า 27 ปี ปัจจุบันมีนิคมฯที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน 4

แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย จ.ระยอง, นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ ปลวกแดง จ.ระยอง และ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี และนอกจากนี้ยังมีการขยายธุรกิจในภาค
ธุรกิจอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจพลังงาน เป็นต้น